

เทศบาลอรัญญอ่วม น้ำท่วมสูง 1.3 เมตร 'ลำตะคอง' ไกลล้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย วางกระสอบบรรจุ ทรายกั้น หวั่นน้ำล้นมูลเอ่อ ทะลัก (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ท่วม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ผลกระทบจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำปัจจุบัน เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำ 319.33 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 101.54% มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 16.14 ล้าน ลบ.ม. ยังคงปิดการระบายแนวโน้มน้ำไหลลงอ่างฯ ลดลง ส่วนระดับน้ำในลำตะคองยังคงต่ำกว่าตลิ่งทุกพื้นที่ ปริมาณน้ำในลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา เริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลง กรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในบึงพุดซาเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในหน้าแล้ง และช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขต อ.เมืองนครราชสีมา พร้อมกับเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วขึ้น

ขณะที่ สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง นายสัญญา กล่าวว่า ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ 167.50 ล้าน ลบ.ม. หรือ 108% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ประมาณ 2.74 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำฉุกเฉิน (สปิลเวย์) ประมาณ 10.74 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ยังคงมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองปักธงชัยไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ แนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริเวณเขาใหญ่ยังคงมีฝนตกเป็นระยะๆ

นายสัญญา กล่าวถึงความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพลิงว่า กรมชลประทานได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยคอยเฝ้าตรวจสุขภาพของเขื่อนทั้งสองแห่งแล้ว ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง 2 แห่ง อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงดี บริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 45,405 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 60% ปริมาตรน้ำใช้การได้ 21,474 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 41% ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 51,016 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 67% น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 5,611 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 605.08 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 146.56 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,693 ล้าน ลบ.ม. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 41,577 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 59% ปริมาตรน้ำใช้การได้ 18,035 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 38% ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 47,739 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 67% น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 6,162 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 401.82 ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 42.05 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,380 ล้าน ลบ.ม.

ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำว่า มีระดับน้ำมากถึง 169.13 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 109.11 ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 155 ล้าน ลบ.ม. ลดลงจากวันที่ 18 ต.ค. 4.375 ล้าน ลบ.ม. วันนี้ปิดประตูระบายน้ำแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนได้เขื่อน แต่ยังคงมีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์อยู่เฉลี่ย 6.6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้อ่างเก็บน้ำลำหินตาโง่ ต.นางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แตกพังเป็นช่อง ทำให้น้ำไหลทะลักลงพื้นที่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำ เข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบล ที่มีภูเขาริมจิตอาสาอำเภอคง ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยใต้ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย เร่งอพยพพร้อมหมูกว่า 80 ตัว จากฟาร์มหมูที่ห้วยบ้าน ยังพบว่าถนนเลียบคลองชลประทาน ทางขึ้นไปเขื่อนลำพระเพลิง มีน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำหินตาโง่แตก เอ่อล้นจากพื้นที่การเกษตร ไหลเข้าคลองชลประทาน ท่วมถนนตลอดเส้นทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ต้องใช้

ความระมัดระวังอย่างมาก

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว เริ่มเข้าขั้นวิกฤต มีปริมาณน้ำในเขื่อนมากถึง 319.330 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 101.54 ของความจุ นายชูชีพ อารังสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มความจุของเขื่อนลำตะคองแล้วก็ตาม แต่ยังรับปริมาณน้ำได้อีก 50 ล้าน ลบ.ม.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแนวลำตะคอง ลำปาวบุรีรัมย์ ลำเชียงไกร และลำน้ำมูลเตรียมพร้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายชำนาญ ฤกษ์สุวรรณ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และนางสาวทิตยา ตีระโชติ รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย วางมาตรการรับมือมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนต่างๆ ตอนเหนือ โดยจัดกระสอบบรรจุทรายกว่า 4,000 ถุง มาวางกันเป็นแนวรอบพิพิธภัณฑสถาน ป้องกันไม่ให้น้ำล้นมูลเอ่อทะลักเข้าท่วมเสียหาย

นายชำนาญกล่าวว่า มวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาจากเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จะมาถึง อ.พิมาย อีกประมาณ 5 วัน จะเอ่อท่วมในเขต อ.พิมาย เท่ากับปี 2553 หรืออาจจะมากกว่านั้น

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเจษฎา ทรัพย์สุ ส.ส.อุทัยธานี นายชำนาญ แดงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี และนายวพล นวกุลพันธุ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.ไผ่เขียว และ ต.บ่อ่าง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยอย่างเร่งด่วนหลังเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนตลอดจนพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลัน ขณะที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาราฮิลล์ อ.เมืองอุทัยธานี ได้นำป้ายทะเบียนรถยนต์กว่า 30 แผ่น ตั้งเรียงหน้าโรงแรม หลังเก็บป้ายทะเบียนรถจากการเกิด

น้ำท่วมถนนบริเวณหน้าโรงแรมซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมกับถนนสายหลัก 333 น้ำลึกประมาณ 50-70 เซนติเมตร

นายราชศักดิ์ สุทธินิล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2 นายสมพงษ์ เทียนสว่าง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแสน นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด นายพงษ์พันธ์ เกิดอัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่แยกอ่างศิลา ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี เกิดน้ำท่วมบนถนนสุขุมวิทบริเวณดังกล่าว ภายหลังจากน้ำลด ถนนทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เบื้องต้นทางแขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2 ได้ประสานงานกับนายวินัย มาช่วยเหลือเพราะมีเครื่องมือหนัก ประกอบกับไม่สามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินได้ จะนำรถแบ็กโฮชุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งปรับปรุงถนนชั่วคราว

นายชาติ จันทวีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบปัญหาน้ำป่าไหลหลากใน อ.กุยบุรี หลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้น้ำในเขื่อนวังเตน ต.สามกระชาย มีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก น้ำล้นสปิลเวย์ 30 ซม. ขณะที่มีการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านยางชุมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ น้ำป่าทำให้ฝายกั้นน้ำ 2 แห่งที่หมู่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด ถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย

ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต้องปรับใช้เป็นที่รับส่งชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศชั่วคราว หลังระดับน้ำในคลองพรมโหดเอ่อล้นเข้าท่วมทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ระดับน้ำเฉลี่ยสูงกว่า 80 ซม. แต่ถ้าเป็นในเขตชุมชนใกล้คลองพรมโหด ระดับน้ำจะสูง

กว่า 1.30 เมตร รวมถึงกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรง

นายสุชาติ กาญจนวิสัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี น.ส.สุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งใน จ.ราชบุรี หลังฝนตกทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น นายสุชาติ กล่าวว่า ปริมาณน้ำเต็มแล้ว 2 อ่างคือ อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด และอ่างเก็บน้ำห้วยหวาย มีการบริหารจัดการน้ำโดยอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด มีน้ำล้นอยู่ประมาณ 7 ซม. ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ประมาณ 104% ได้ติดตั้งกาลักน้ำอยู่ 2 ท่อ ระบายน้ำมาลำนน้ำเดิมอยู่ด้วย และมีทางปล่อยอาคารระบายน้ำล้นน้ำเดิม ตรงนี้จะไม่เกิดผลกระทบต่อด้านท้ายน้ำ

นายพีรวัฒน์ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการประกาศปิดน้ำตกเอราวัณทั้ง 7 ชั้นชั่วคราวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ตลอดทั้งคืนปริมาณฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่เพียงเล็กน้อย ทำให้สถานการณ์น้ำป่าที่ไหลหลากภายในบริเวณน้ำตกทั้ง 7 ชั้นที่มีความรุนแรงเริ่มเบาและลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงเรือออกสำรวจสภาพน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะ โดยแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงบ้าน 3 หลังคาเรือน และมอบถุงยังชีพในเต็นท์อพยพอีก 43 ชุด ใน อ.เมือง และ อ.กันตัง ยังมีน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร